

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานประเทศตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของไทย (ICCPR)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาชิกคณะกรรมการฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ (วันที่ ๑๑ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาเดินทางไป - กลับ) ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๒. สรุปผลการประชุม UN Forum ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่นครเจนีวา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งประกอบด้วย นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางหรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายภูวดล วีระเวฬุสย ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม UN Forum ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๙ (Un Forum on Business and Human Rights ประจำปี ๒๐๑๖) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยประเด็นที่ประชุมได้ให้ความสำคัญคือ การเชื่อมโยงภาคธุรกิจกับเป้าหมายของ SDGs ประเด็น supply chains หรือห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่มีคุณค่า (decent work) ประเด็นการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ โดยทาง UN Working Group Business Human Rights ได้จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการหารือที่ที่ประชุมสนใจ ได้แก่ กฎระเบียบของรัฐที่ใช้บังคับกับภาคเอกชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมหารือกับผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ นาย Livio Sarandrea เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ในเรื่องการจัดสัมมนาวิชาการเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม. มีแผนจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยได้ทาบทามนาย Dante Pesce อดีตประธานคณะทำงานเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ให้เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว

๓. การประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและลดความเหลื่อมล้ำ

ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนางสาวอัจฉรา ฉายากุล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและลดความเหลื่อมล้ำ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งร่างยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและลดความเหลื่อมล้ำให้ความสำคัญ ๕ มิติ ได้แก่

๑. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ การกระจายรายได้หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
๒. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะของรัฐ
๓. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ การกระจายการจ้างงานหรือโอกาสการทำงาน
๔. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
๕. ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๕ สิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

๔. การกำหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตำแหน่งผู้อำนวยการประจำ กสม.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องกำหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตำแหน่งผู้อำนวยการประจำ กสม. เพิ่มอีก ๒ ด้าน และมีมติเห็นชอบให้มีผู้อำนวยการประจำ กสม. ด้านบริหารงานองค์กร เพิ่มเติมอีก ๑ ด้าน และขอให้ กสม. และสำนักงาน กสม. พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการประจำ กสม. ด้านที่เหลืออีก ๑ ด้าน และนำเสนอที่ประชุมอีกครั้ง

๕. การกำหนดด้านของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาการกำหนดด้านของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม และมีมติเห็นชอบการกำหนดด้านของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความร่วมมือกับเครือข่าย เพิ่มเติม และขอให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี ดำเนินการติดตามเอกสารประวัติของบุคคลที่ยังขาดหลักฐานในการเสนอชื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอให้พิจารณาดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาในการเสนอชื่อตามระเบียบดังกล่าว และนำเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ต่อไป

๖. ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสรุปผลการประชุมความร่วมมือของสำนักงาน กสม. กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อประสานการทำงานตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ผลการประชุมดังกล่าวมีข้อสรุปว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดทำรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน โดยจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากเรื่องร้องเรียนข่าวสาร บทวิเคราะห์ บทความ บทความจากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อในระบบออนไลน์ จัดทำเป็นสรุปรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๘๗๖ เรื่อง เพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบ และนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่งสรุปรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน กสม. เพื่อประสานการทำงานร่วมกัน และขอให้สำนักงาน กสม. ช่วยตรวจสอบสรุปรายงานสถานการณ์ดังกล่าวว่า มีเรื่องใดที่สำนักงาน กสม. ได้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามหรือให้ความช่วยเหลือกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิ

และเสรีภาพจะส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงาน กสม. เป็นประจำทุกเดือน และขอให้แจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นหนังสือให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทราบ เพื่อรวบรวมประมวลผลการติดตามฯ เสนอ นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

๗. การเข้าร่วมประชุมประจำปีของ GANHRI สมัยที่ ๓๐ ณ นครเจนีวา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติรับทราบเรื่องประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเข้าร่วมการประชุม GANHRI สมัยที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ (โดยเดินทางระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาเดินทางไป - กลับ) ณ สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ความขัดแย้งและภายหลังความขัดแย้ง รวมถึงการรับรองแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณีที่ถูกตอบโต้และข่มขู่คุกคาม การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของ GANHRI ระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่สำหรับระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า การแก้ไขรัฐธรรมนูญของ GANHRI และกฎข้อบังคับของ SCA ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดย SCA สำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสม. ที่จะเข้าร่วมประชุมสำนักงาน กสม. จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน กสม. ได้บรรจุโครงการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวในแผนการปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมได้รับจัดสรรงบประมาณไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว